

# ปันจักรยานราตรี โคราชจัดอย่าหวง

## “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ที่ปรึกษา จัดการแข่งขัน ยืนยัน “โคราช” เต็มร้อย พร้อมระเบิดศึกไนท์ แชมเปียนชิพส์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 ★ มีต่อหน้า 18

### ปันจักรยาน ☆ ต่อจากหน้า 17

ระหว่างวันที่ 4-14 ก.พ.58 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2015 ของสหพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACA) เผยวีรกรรมเด่นที่ถือเป็นการรวมตัวที่สำคัญของนักกีฬาชั้นนำที่ดีที่สุดของเอเชีย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันจักรยานไนท์แชมเปียนชิพส์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 4-14 ก.พ. พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2015 ของสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ.

นายสุวัจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการรวมตัวที่สำคัญของนักกีฬาชั้นนำที่ดีที่สุดของเอเชีย ทั้งประชาชนทั่วไปเยาวชนและคนพิการ มีชาติสมาชิกส่งเข้าร่วมแข่งขัน 29 ประเทศ มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 700 คน ประกอบด้วย ญี่ปุ่น บาห์เรน บรูไน-ดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีเหนือ ติมอร์ตะวันออก ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก คาซัคสถาน เกาหลีใต้ คีร์กีซสถาน มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มองโกเลีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ลังคโปร์ ซีเรีย ไต้หวัน เติร์กเมนิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน เวียดนาม เยเมน และประเทศไทย สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน มีดังนี้ ประเภทผู้จัดการแข่งขันที่สนามเวโลโดโรม ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ. ประเภทถนน จัดการแข่งขันรอบเมืองโคราช ระยะทางรอบละ 9 กม. ระหว่างวันที่ 10-12 ก.พ. โดยจะมีการถ่ายทอดสดวันที่ 10 และ 11 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 22.30-24.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ประเภทไทม์ไทรอัลและ

พาราไซคลิ่ง ใช้เส้นทางแข่งขันรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบละ 23 กม.

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โคราชพร้อมจัดแข่งขันในครั้งนี้ โดยเฉพาะสิ่งที่ทุกท่านเป็นห่วงคือระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งตลอดเส้นทางแข่งขันในรอบละ 9 กม. ไฟฟ้าต้องไม่ดับ รวมถึงพื้นผิวถนนที่ใช้แข่งขัน ต้องเรียบและไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน และการปิดกั้นจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์ระหว่างแข่งขัน วันที่ 10-12 ก.พ. ระหว่างเวลา 20.00-24.00 น. ขอให้ทุกท่านมั่นใจเพราะได้รับความกรุณาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนหลอดแอลอีดี และเครื่องสำรองระบบไฟฟ้าไว้เป็นอย่างดี ด้านการจราจร กอปรกับกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จัดกำลังควบคุมระบบการจราจรไว้เป็นอย่างดีเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแต่ประการใด

พล.ท.ดร. เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดสมาคมจักรยานฯ ได้รับแจ้งจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) ได้ส่ง คาโรลี ฮาจิ อาบู ซามาร์ วาฮับ ประธานสมาคมจักรยานแห่งอาเซียน (ACA) เป็นผู้แทนมาตรวจสอบความพร้อมในระบบไฟฟ้า ซึ่งสมาคมจักรยานฯ ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย เพื่อเป็นการทดสอบเหมือนการแข่งขันจริงทุกประการ ในวันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 2558 ระหว่างเวลา 20.30-24.00 น. ใช้ถนนรอบเมืองโคราช รอบละ 9 กม. ที่สำคัญไฟฟ้าต้องไม่ดับระหว่างการแข่งขันและการปิดกั้นการจราจร ต้องปิดร้อยเปอร์เซ็นต์